
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์   

ครั้งที่  ๕/๒๕๕๔ 
เม่ือวันที่  12  กันยายน  ๒๕๕๔   เวลา  ๑๐.๐๐ น.   

ณ  ห้องประชมุ  ๓  องค์การบริหารส่วนจงัหวัดเพชรบรูณ์  
----------------------------------- 

 

  ตามท่ี  คณะกรรมการการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์  ได้จัดประชุมคณะกรรมการ  ที่ปรึกษาคณะกรรมการ  และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  เมื่อวันที่           
๑๒  กันยายน  ๒๕๕๔  สรุปผลการประชุมดังนี้   
 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐ น.   
  ประธานในที่ประชุมโดย  นายเกรียงศักด์ิ  พิชิตกวิน  ประธานกรรมการการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม  สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  กล่าวเปิดประชุมและดําเนินการตามระเบียบ    
วาระการประชุม  ดังนี้  
 

  ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่อง  ประธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ 
  ฝ่ายบริหาร ได้รับการร้องขอจากสถานศึกษาในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอรับการสนับสนุน    
สื่อการเรียนการสอน จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ และฝ่ายบริหาร ได้มอบหมายคณะกรรมการ 
ร่วมพิจารณาแนวทางหลักเกณฑ์ในการสนับสนุน เพื่อนําเสนอฝ่ายบริหารพิจารณาต่อไป  
 

ที่ประชุม  :   รับทราบ  
 

  ระเบยีบวาระที่ ๒  เรื่อง  รบัรองรายงานการประชุมครัง้ที่  ๔/๒๕๕๔   
                         เม่ือวันที่  ๒๒  มิถุนายน  ๒๕๕๔  
 

มติที่ประชุม  :   รับรอง  
 

  ระเบยีบวาระที่ ๓  เรื่อง  เพื่อพิจารณา 
  ๓.๑ สนับสนุนสื่อการเรียนการสอนให้สถานศึกษาในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์  
  คณะกรรมการฯ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ผู้อํานวยการกองราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
ร่วมหารือ เสนอแนะ และแสดงความคิดเห็นในการพิจารณาแนวทางการสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนให้กับ
โรงเรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 
  ๓.๒ ที่ประชุมเสนอให้มีมติเห็นชอบ สนับสนุนภารกิจด้านการศึกษา ที่ได้รับจากโรงเรียนต่างๆ 
จํานวน ๑๐ โครงการใหญ่ๆ  ดังนี้ 

๑. โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนรู้ก่อนประถมศึกษา 
๒. โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้งและในร่ม 
๓. ค่าจัดซื้อวัสดุตามโครงการเสริมสร้างจินตนาการ สมรรถภาพและพัฒนาทักษะความคิด

ริเริ่มสร้างสรรค์ 
๔. โครงการจัดซื้อกระดาน Green Board 
๕. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน ๘ กลุ่มสาระ 
๖. โครงการจัดทําศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (Basic Science Center) 
๗. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา เพื่อส่งเสริมการเรียนด้วยปากกาอิเลคโทรนิคส์           

(E – Pen) 
๘. โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาและเครื่องดนตรี 

/ 9.โครงการสร้างสนาม... 



 - ๒ -
 

๙. โครงการสร้างสนามกีฬาแก่โรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
๑๐. โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 

  ๓.๓ ที่ประชุมเสนอให้มีมติให้ปรับลดกรอบที่ทางฝ่ายบริหารได้ทําไว้เดิม จํานวนนักเรียน     
๓๐ คน ซึ่งเป็นปฐมวัย พิจารณาให้งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ขอปรับลดยอดนักเรียน จากนักเรียน        
๑๑–๒๙ คน พิจารณาให้งบประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาท และนักเรียน ๑๐ คนลงมา พิจารณาให้งบประมาณ 
๕๐,๐๐๐ บาท    

 ๓.๕ ที่ประชุมมีมติเสนอปรับถ้อยคํา คําว่า อุดหนุนไม่น้อยกว่า ให้เขียนเปิดไว้ เพื่อเทคนิค      
ทางงบประมาณ เพื่อพิจารณาในภาพรวมแล้วลงกรอบวงเงินของงบประมาณ 

 

มติที่ประชุม:  เห็นชอบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง อื่น ๆ  
๑. กองการศึกษาฯ ได้รายงานผลการดําเนินงานและปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไขในการ  

ดําเนินการในการติวเข้ม O–NET แบบระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference) ดังนี้ 
- เรื่องการถ่ายทอดทางไกลเป็นปัญหาใหญ่ มีปัญหาขัดข้องเรื่องของสัญญาณการถ่ายทอด 

สัญญาณการถ่ายทอด มีสะดุดและขาดหายเป็นช่วงๆ ทําให้นักเรียนที่ติวรับข้อมูลได้ไม่สมบูรณ์ทั้งสามรุ่น        
  - กรณีในส่วนที่สัญญาณขาดหาย กองการศึกษาฯ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ดําเนินการแก้ไข    
โดยจัดทําบันทึกการติว O–NET ทําเป็น CD ส่งให้กับโรงเรียนทุกโรงเรียน เพื่อใช้ในการเรียนการสอนเพิ่ม        
ในส่วนที่ขาดหายไป 
  - โรงเรียนที่ เข้าร่วมในการการเข้าร่วมอบรมติว O–NETบางโรงเรียนก็ให้ความสนใจดี         
บางโรงเรียนไม่ให้ความสนใจ โดยเฉพาะปัญหาเรื่องครูที่ควบคุมเด็กที่ไม่ให้ความร่วมมือในการควบคุมดูแลเด็ก    
ทําให้ความสนใจของเด็กน้อยลง และไม่สนใจเรียน 
  - โรงเรียนที่มีศูนย์การถ่ายทอดจะมีปัญหาเรื่องการเตรียมการณ์ในการจัดการจัดสถานที่        
ที่ใช้ในการอบรม รวมทั้งการจัดอุปกรณ์ในการถ่ายทอดระบบ วิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference)          
ไม่สมบูรณ์  
 

ที่ประชุม:  รับทราบ 

  ๒. ที่ประชุมเสนอให้มีปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาการถ่ายทอดระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video 
Conference) ใหม่ เพื่อให้สมบูรณ์ย่ิงขึ้น โดยมอบท่านรองปลัดฯ นายชาติชัย สาลีผล เป็นผู้ดําเนินการ   
  ๓. ที่ประชุมเสนอในการอบรมครั้งต่อไป ใหผู้้ที่รับผิดชอบเรื่องการจัดทําหนังสือได้ดําเนินการ        
ตรวจสอบรายละเอียดในการจัดทําหนังสือให้มากย่ิงขึ้น เพื่อให้หนังสือออกมาสมบูรณ์ และได้มาตรฐาน 
  ๔. ที่ประชุมเสนอให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการการศึกษาฯ และผู้บริหารสถานศึกษาฯ 
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประชุมหารือเรื่องการอบรมติวเข้ม O–NET ล่วงก่อนการอบรม ประมาณ ๒ - ๓ เดือน 
เพื่อจะได้ดําเนินการตามระบบ เพื่อลดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น 

  ๕. นายวรโชติ สุคนธ์ขจร เสนอแนวคิดให้โรงเรียนต่างๆ ได้คัดสรรเด็กนักเรียนที่เรียนเก่ง      
ในแต่ละโรงเรียนเข้าอบรมติว O–NET แบบติวสด ในส่วนการติวแบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference)      
ก็ให้คงไว้ โดยให้ทางโรงเรียนจัดนักเรียนส่วนที่เหลือจากการคัดเลือกให้เข้ารับการอบบรม O–NET แบบติวแห้ง
โดยติวเป็นระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference)  ตามศูนย์ต่างๆ ที่ทางโรงเรียนได้กําหนดไว้         
และได้มีการเสนอไม่ให้ทําการติวแบบระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference) เต็มระบบ ๑๐๐%  

 
/ ๖. นายวิโรจน์... 



 - ๓ -
 

 ๖. นายวิโรจน์ เข็มเหล็ก ผู้อํานวยการโรงเรียนเสนอให้ฝ่ายบริหาร ต้ังฝ่ายตรวจการณ์        
และฝ่ายประเมินผล เพื่อควบคุมดูแลศูนย์อบรมแบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference) ให้ครบทุกศูนย์ 
เพื่อความชัดเจนในการอบรม ๑๐๐% และได้เสนอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ กําหนดเป้าหมาย
และหลักเกณฑ์ในการควบคุมผลการสอบ O-NET 
 ๗. ประธานคณะกรรมการฯ มอบหมายให้นายวิโรจน์ เข็มเหล็ก ผู้อํานวยการโรงเรียนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด (วังชมภูวิทยาคม) ดําเนินการเกี่ยวกับการการกําหนดเป้าหมายและต้ังเกณฑ์การเปรียบเทียบ
ผลการสอบ O-NET เพื่อเป็นโรงเรียนนําร่อง 
  ๘. นางนฤมล วรกมล ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เสนอที่ประชุม ให้ทางคณะกรรมการฯ 
ประสานเขตมัธยม ๔๐ เพื่อหารือแนวทางแก้ไข และนัดประชุมเกี่ยวกับการกําหนดเกณฑ์และเป้าหมาย        
ผลการสอบ O-NET ให้ได้ผลสัมฤทธ์ิที่ดีขึ้น และคุ้มค่ากับงบประมาณที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
สนับสนุนให้กับโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 ๙. ประธานคณะกรรมการฯ ได้มอบหมายให้ท่านวรโชติ  สุคนธ์ขจร ประสานกับเขตมัธยม ๔๐ 
ในการตั้งเกณฑ์ และให้ทางผู้บริหารโรงเรียนเสนอแนวคิดในการตั้งเกณฑ์ แบบไหน อย่างไร เห็นด้วย         
หรือไม่เห็นด้วย แล้วรายงานผลกับคณะกรรมการฯ  

๑๐. ประธานคณะกรรมการการฯ  มอบกองการศึกษาฯ เตรียมข้อมูล เอกสารที่เกี่ยวกับ    
การสนับสนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนต่างๆ ให้พร้อม หนังสือที่ขอมาต้องถูกต้องตามระเบียบ 

   

ที่ประชุม:  มีมติเห็นชอบตามเสนอ  
 

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. 
 
 

----------------------------------- 
 

 

                   ตรวจถูกต้องแล้ว                     ผู้รับรอง  
    
    
              (นายบรรเทิง  สิงห์สถิตย์)                    (นายเกรียงศักด์ิ  พิชิตกวิน) 
           ผู้อํานวยการกองกิจการสภาฯ                      ประธานกรรมการศึกษาฯ  
         
                  ตรวจแล้วถูกต้อง 

 
 
  (นายชัยวัฒน์   แก้วพิกุล) 
   หัวหน้าฝ่ายการประชุม 
 

                   ผู้จดบันทึก 
 
 
             (นางนงเยาว์  กิ่งกลาง)    
             เจ้าพนักงานธุรการ ๔  


